

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY BẮC GIANG...

(Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh báo cáo với Đoàn công tác kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và kinh nghiệm xây dựng NTM của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua, định hướng trong thời gian tới. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số kinh nghiệm tự thực tiễn xây dựng NTM của Thái Bình tập trung vào các vấn đề: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng mô hình điểm; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, quản lý đầu tư xây

dựng NTM; phương thức tổ chức sản xuất; hỗ trợ đầu tư nước sạch nông thôn và xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải, bảo vệ môi trường; quy hoạch và thực hiện quy hoạch; huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng NTM; hỗ trợ phát triển sản xuất; thực hiện các tiêu chí khó; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản...

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi, làm rõ thêm với Đoàn công tác về cơ chế hỗ trợ xi măng, thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn, đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn, việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản... của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những cách làm sáng tạo của Thái Bình trong xây dựng

NTM, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng công trình nhóm 1, cơ chế tiết kiệm ngân sách, huy động các nguồn lực xây dựng NTM, điển hình như đất, tích tụ ruộng đất, xử lý rác thải nông thôn... Đồng chí khẳng định thực tiễn và những kinh nghiệm xây dựng NTM của Thái Bình sẽ là bài học quý để Bắc Giang học tập, áp dụng vào tình hình thực tế của địa phương, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

● Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bắc Giang đã đi tìm hiểu thực tế xây dựng NTM tại huyện Hưng Hà. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Hưng Hà tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của UBND huyện Hưng Hà, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực đầu tư, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM. Toàn huyện đã huy động hơn 4.482 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 37,2%. Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến tháng 2/2017, toàn huyện có 32/33 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; xã Bắc Sơn đến nay đã đạt 16/18 tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2017 về đích. Trong xây dựng NTM, huyện Hưng Hà chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, quan tâm

đầu tư nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Thu nhập bình quân trên đầu người dân của 33/33 xã đều đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 theo chuẩn mới giảm còn 5,86%.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Duyên Hải và xã Điệp Nông báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng thành công NTM ở hai địa phương. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các kinh nghiệm, phương thức, cách làm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM; kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động; thực hiện quy hoạch xây dựng NTM; huy động các nguồn lực trong nhân dân, thực hiện các tiêu chí khó như: giao thông, thủy lợi, môi trường...

Đoàn đã đi tìm hiểu thực tế tại Trường Mầm non và khu xử lý rác thải tập trung của xã Duyên Hải.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 12/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn về nghiên cứu đề án xây dựng quy chế dân chủ việc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng

ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành, đơn vị.

Thời gian qua, việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Nhân dân được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Quá trình thực hiện quy chế dân chủ đã làm chuyển biến sâu sắc

nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phương thức lãnh đạo, nâng lực quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền và tác phong, lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước được đổi mới, tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được phát huy.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện phương

châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời rà soát, ban hành, triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc và vi phạm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời giải đáp một số nội dung mà Đoàn công tác quan tâm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Thực hiện hiệu quả

Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phân biệt xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp, lấy ý kiến của nhân dân xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân. Về kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp, tham mưu cho Trung ương xem xét, giải quyết.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực trạng thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại huyện Thái Thụy.

THANH HUYỀN

19 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện khảo sát, thống kê, lập danh sách các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; tổ chức ký cam kết đối với 43.375 hộ gia đình, thu đủ 85 công trình nhà cấp 4 và 6.255 mái che, mái vẩy, mái hiên di động, 2.364 biển quảng cáo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích của thành phố đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay thành phố đang đạt các tiêu chí đô thị loại I với nhiều công trình trọng điểm có quy mô lớn do đó rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân. Do đó thành phố cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành giữ gìn vệ

sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền địa phương gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở, ban, ngành, đoàn thể. Ngoài ra, thành phố cần nghiên cứu xem xét việc giao cho các đoàn thể tham gia quản lý tuyến phố văn minh và ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Đối với công tác vệ sinh môi trường, nhất là vấn đề nước thải, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính quyền địa phương, người dân vào cuộc, phát hiện, lên án những trường hợp vi phạm và thông báo cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã thảo luận các phương án tài chính để thanh toán nợ công, bố trí nguồn vốn đối ứng tham gia dự án. Để đủ điều kiện tham gia vào dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện cam kết thực hiện đồng góp tài chính theo yêu cầu của dự án kèm giải trình kế hoạch trả nợ công quỹ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25/4. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng dự án được triển khai tại Thái Bình sẽ mang lại ý nghĩa, hiệu quả thiết thực.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

ở Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì khẩn trương xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về dược liệu; phối hợp với các bộ, ngành lựa chọn một số sản phẩm tự được liệu quý hiếm, các bài thuốc cổ truyền có giá trị điều trị, giá trị kinh tế cao để đầu tư phát triển xây dựng thương hiệu quốc gia; phối hợp với Hiệp hội Dược liệu chọn khoảng 100 cây dược liệu quý trên tổng số 5.000 loại cây dược liệu để trồng, chế biến quy mô lớn. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình bảo vệ và phát triển nguồn dược liệu Việt Nam; quản lý giám sát chặt chẽ việc buôn bán nguồn lâu được liệu; chủ trì liên kết “5 nhà” và liên kết vùng trong phát triển dược liệu. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong khám chữa bệnh. Tăng cường tuyên truyền về tác dụng của dược liệu, nâng cao nhận thức và vận động tổ chức, cá nhân cùng phát triển, khai thác và sử dụng, xây dựng thương hiệu dược liệu Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương xây dựng đề án cụ thể phát triển, quy hoạch dược liệu theo thể mạnh dược liệu từng địa phương, giao tỉnh Lào Cai làm thí điểm phát triển cây dược liệu để nhân ra diện rộng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và EU tài trợ thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức. Dự án sử dụng nguồn vốn ODA (cả viện trợ không hoàn lại và vay ưu đãi) được triển khai tại 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Trong đó, kinh phí thực hiện dự án tại Thái Bình khoảng hơn 219 tỷ đồng.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

QUỲNH PHỤ

Trả lại hành lang an toàn giao thông

Sau hơn một tháng thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đến nay trên 93% số hộ vi phạm ở huyện Quỳnh Phụ đã tự giác tháo dỡ các công trình, trả lại hành lang ATGT đường bộ. Có được kết quả trên là nhờ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận, tự giác của người dân trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức họp, rà soát có 4.991 hộ vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Xác định giải tỏa hành lang ATGT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 nhằm kiểm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, những ngày qua lực lượng chức năng huyện đã ra quân tuyên truyền, vận động người

dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, trả lại hành lang ATGT đường bộ. Qua tuyên truyền, vận động, đại đa số các hộ vi phạm đều đồng tình ủng hộ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Đến nay, toàn huyện đã có trên 93% số hộ tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hành lang ATGT, trong đó có một số địa phương làm tốt như thị trấn Quỳnh Côi và xã Quỳnh Hưng... Theo ghi nhận của phóng

viên, đến ngày 11/4, hàng trăm hộ trên địa bàn thị trấn Quỳnh Côi có công trình vi phạm đã chủ động tháo dỡ, trả lại hành lang đường bộ thông thoáng. Ngoài ra, thị trấn Quỳnh Côi còn tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ bậc tam cấp phía trước cửa nhà theo nguyên tắc “đất của người dân thì người dân sử dụng, đất của nhà nước thì người dân trả lại”. Bà Trần Thị Nga, khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi chia sẻ: Tôi rất đồng tình với

chủ trương lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ của tỉnh và của huyện. Khi chính quyền vận động, gia đình tôi đã tự giác tháo dỡ bậc tam cấp phía trước cửa nhà và mái che lấn chiếm ra đường để trả lại hành lang giao thông.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quỳnh Côi cho biết: Thời gian qua, tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn diễn ra rất phức tạp. Quán cóc, chợ tự phát

tràn cả ra lòng đường, chiếm phần đường của người tham gia giao thông, che khuất tầm nhìn, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Trước thực trạng trên, chính quyền thị trấn đã tổ chức ra quân lập lại trật tự, cho các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Chúng tôi rất mừng vì chủ trương lập lại trật tự, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường được người dân và hộ kinh doanh đồng tình ủng hộ. Qua tuyên truyền, vận động, các gia đình đang lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ chưa tháo dỡ các công trình vi phạm do người dân phải sửa chữa đóng loại nên thiếu thợ xây, chứ không có tình trạng người dân cố tình vi phạm đến mức phải để chính quyền cưỡng chế giải tỏa.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết: Xác định việc giải tỏa hành lang ATGT sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó UBND huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng qua hệ thống loa truyền thanh và xe tuyên truyền lưu động

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 03...

(Tiếp theo trang 1)

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3976/UBND-NNTNMT ngày 19/10/2016 và Công văn số 1056/UBND-NNTNMT ngày 27/3/2017 về việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý, chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép.

Địa phương nào còn để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép thì người đứng đầu địa phương đó và người đứng đầu cơ quan chức năng có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác cát: - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan; - Thực hiện đúng các quy định trong giấy phép khai thác. Chỉ được khai thác cát trong toạ độ diện tích, sâu, chế độ khai thác (thời gian các tháng khai thác trong năm), công suất khai thác được cấp phép. Trong quá trình khai thác phải thực hiện đúng, đủ các biện pháp quy trình an toàn kỹ thuật, an toàn lao động.

- Thời gian khai thác trong ngày (với các ngày trong tháng được khai thác ghi trong giấy phép) chỉ được thực hiện từ 6 giờ đến 18 giờ. Nghiêm cấm việc khai thác từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

- Lập bản đăng ký khai thác với các nội dung: số lượng, số hiệu tàu thuyền, phương tiện khai thác, số giờ khai thác trong ngày, vị trí khai thác gửi Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện nơi có mỏ cát, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh trước ngày 14/4/2017. Trường hợp có thay đổi số giờ khai thác trong ngày, số lượng, số hiệu phương tiện theo quy định nêu trên thì phải gửi bản đăng ký thay đổi đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện nơi có mỏ cát, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh trước ít nhất là 3 ngày (kể cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết) thì mới được thực hiện.

- Nếu doanh nghiệp nào vi phạm các quy định trong giấy phép khai thác hoặc thực hiện không đúng nội dung và thời gian bản đăng ký thì bị xử lý nghiêm theo quy định.

- Các mỏ cát trong sông nội đồng không được khai thác trong thời gian từ ngày 30/4 đến ngày 31/8 và các ngày có mưa bão lớn, bão động lực cấp II; các giấy phép trong sông nội đồng có chế độ khai thác không đúng với quy định này, phải lập tục điều chỉnh cho phù hợp.

3. UBND huyện: Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện công bố công khai bản đăng ký trên của doanh nghiệp và chỉ đạo UBND xã nơi có mỏ cát công bố công khai trên hệ thống truyền thanh xã, niêm yết tại trụ sở UBND xã, hội trường thôn nơi có mỏ cát để nhân dân biết giám sát.

4. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương trong tỉnh và tỉnh giáp ranh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: - Trên cơ sở bản đăng ký của các doanh nghiệp, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố nơi có mỏ cát, thành lập các tổ công tác liên ngành, thường xuyên kiểm tra các đơn vị thực hiện; trường hợp đơn vị nào vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp bản đăng ký của các doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp vi phạm gửi Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Công thông tin điện tử tỉnh để thông báo công khai cho nhân dân trong tỉnh biết, giám sát;

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố nơi có mỏ cát được cấp phép thành lập tổ công tác liên ngành tiến hành rà soát các mỏ cát đã được cấp phép, kiểm tra thực địa, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh thời hạn giấy phép, vị trí khai thác, thu hồi giấy phép nếu cần; hoàn thành trước ngày 30/4/2017;

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chế độ khai thác trong giấy phép đối với các mỏ cát trong sông nội đồng (không khai thác từ ngày 30/4 đến ngày 31/8 và các ngày có mưa bão lớn, bão động lực cấp II);

- Thiết lập đường dây điện thoại nóng tại Sở để cập nhật thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh và tỉnh giáp ranh theo các Quy chế đã ký;

- Tổng hợp kết quả thực hiện Công điện, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tăng cường thời lượng tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác cát; đăng tải các thông tin về bản đăng ký khai thác cát của các doanh nghiệp, thông báo các trường hợp vi phạm để nhân dân biết, giám sát.

Nhận Công điện này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện.



Lòng đường, vỉa hè tại thị trấn Quỳnh Côi phong quang sau giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

để tất cả mọi người dân cùng nắm được quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai, huyện Quỳnh Phụ đã thành lập 8 đoàn công tác để kiểm tra, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Để tránh tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trên các tuyến đường, trong thời gian tới,

UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ; có như vậy việc giải tỏa hành lang ATGT mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

PHẠM HÙNG